

ĐỔI MỚI HOẠT ĐỘNG TIẾP XÚC CỬ TRI ĐỂ XÂY DỰNG CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH SÁT THỰC TIỄN, HỢP LÒNG DÂN

Thời gian qua, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ tỉnh đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri (TXCT) bảo đảm đúng luật, phù hợp, hiệu quả. Các đại biểu không chỉ lắng nghe, chuyển tải ý kiến, kiến nghị của cử tri đến kỳ họp HĐND tỉnh mà còn tích cực theo dõi, đôn đốc, giám sát các cơ quan chức năng giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri để cơ chế, chính sách khi ban hành sát thực tiễn, hợp lòng dân.



Cử tri huyện Vũ Thư phát biểu kiến nghị một số vấn đề liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn với đại biểu HĐND tỉnh.

Đội ngũ tiếp xúc giữa đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện với cử tri tại nhà văn hóa xã Chương Dương diễn ra vào ngày nắng nóng, lại đang vào vụ cấy song đồng đảo cử tri các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đông Hưng vẫn sắp xếp công việc về dự đúng giờ. Ai cũng chăm chú lắng nghe đại biểu thông báo nội dung, chương trình kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh, HĐND huyện, tích cực phát biểu ý kiến, kiến nghị các vấn đề phát sinh từ thực tiễn, liên quan đến các vấn đề thuộc lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn, sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, xây dựng lò đốt rác công nghệ cao, đầu tư cơ sở vật chất trường học, trạm y tế... Ông Trần Văn Bằng, xã Chương Dương chia sẻ: Việc tổ chức hội nghị TXCT ngày càng có nhiều đổi mới. Kết quả kỳ họp trước, dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp tới đều được báo cáo, ngắn gọn nhưng đầy đủ, phần lớn thời gian để cử tri phát biểu ý kiến. Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri cũng được thông tin tại hội nghị để cử tri biết kiến nghị của mình đã được

giải quyết thỏa đáng hay chưa. Hội nghị chỉ kết thúc khi cử tri không còn ý kiến, rất công khai, dân chủ. Kiến nghị làm cây cầu mới rộng gấp đôi cây cầu cũ nối từ quốc lộ 39 vào đường trục chính của xã đã được giải quyết, nhân dân rất phấn khởi. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND tỉnh phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh, thường trực HĐND các huyện, thành phố tổ chức hội nghị TXCT trước và sau kỳ họp tại trên 200 điểm, có 30.000 - 40.000 lượt cử tri tham dự, trên 1.100 lượt cử tri phát biểu ý kiến đóng góp vào nội dung, chương trình kỳ họp và kiến nghị các vấn đề liên quan đến các lĩnh vực của đời sống. Theo đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh: Hoạt động TXCT của HĐND tỉnh thời gian qua luôn lấy cử tri làm trung tâm và chủ thể, theo phương châm, nguyên tắc dân chủ, công khai, cởi mở, lắng nghe, thấu hiểu. Đa dạng, mở rộng thành phần cử tri tham dự hội nghị, bố trí thời gian, địa điểm phù hợp, thuận lợi để cử tri tham dự và phát biểu ý kiến, giúp đại biểu nắm bắt đầy đủ thông tin đa chiều, khách quan từ cơ sở. Các đại biểu bố trí thời gian dự hội nghị, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri, tổng hợp chuyển tải đến HĐND tỉnh, các cơ quan có thẩm quyền; ghi nhận những kiến nghị, bức xúc của cử tri chuyển tới kỳ họp, chất vấn thủ trưởng các sở, ngành và thực hiện hoạt động giám sát. Phần trình bày các văn bản của đại biểu đều ngắn gọn, thời gian còn lại để cử tri bày tỏ ý kiến, nguyện vọng. Tại hội nghị, lãnh đạo tỉnh, huyện,

đại biểu HĐND huyện phát biểu tiếp thu, trả lời, làm rõ ý kiến, kiến nghị của cử tri đồng thời lồng ghép với tuyên truyền, phổ biến pháp luật để cử tri, nhân dân nắm bắt kịp thời, thực hiện chính sách liên quan đến quyền lợi, trách nhiệm của người dân. Có huyện phát thanh trực tiếp để nhân dân theo dõi, nắm bắt, giám sát, thực hiện. Thông qua hoạt động TXCT, hầu hết các đại biểu đã thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa cử tri với HĐND. Việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri, nhân dân của đại biểu HĐND tỉnh không dừng lại ở các hội nghị TXCT mà còn thông qua hình thức tiếp xúc khi đi cơ sở. Qua đó, đại biểu tổng hợp, chuyển tải ý kiến, kiến nghị để HĐND tiếp thu, ban hành cơ chế, chính sách sát thực tiễn, phục vụ đặc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, mang lại lợi ích cho nhân dân. Đại biểu Nguyễn Văn Nhiệm, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Quỳnh Phụ cho biết: Việc tổ chức TXCT được tổ chức đại biểu Quỳnh Phụ thực hiện bài bản, khoa học. Dù phần lớn là kiêm nhiệm song tỷ lệ đại biểu tham dự hội nghị TXCT luôn đạt trên 96%, mỗi điểm TXCT có khoảng 150 - 200 cử tri tham dự. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri được tổ trưởng, tổ phó các tổ đại biểu tiếp thu, trả lời ngay tại hội nghị, ý kiến nào không thực hiện được chuyển tải về kỳ họp nghị tổng hợp đầy đủ gửi HĐND tỉnh, gửi UBND huyện để chỉ đạo các sở, ngành chức năng, địa phương giải quyết kịp thời. Bản thân tôi cùng các đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện thường xuyên đi cơ sở tiếp xúc với cán bộ, nhân dân địa phương, lắng nghe tiếng nói từ cơ sở để kịp thời giải quyết, điều chỉnh và tham mưu ban hành cơ

chế, chính sách sát thực tiễn, hợp lòng dân, cũng là để kêu gọi sự đồng thuận, hưởng ứng của nhân dân. Chính vì thế, khi triển khai các nghị quyết HĐND tỉnh phê duyệt đầu tư một số tuyến đường, dự án trên địa bàn huyện không chỉ nhận được sự đồng thuận của nhân dân mà đường làm đến đâu nhân dân tự nguyện hiến đất, công trình trên đất để phục vụ thi công đến đó. Từ năm 2021 đến nay, Quỳnh Phụ có gần 5.000 hộ hiến trên 40ha đất ở và đất nông nghiệp trị giá trên 500 tỷ đồng để làm đường. Những cơ chế, chính sách mang đậm hơi thở cuộc sống, đồng thuận với suy nghĩ, mong mỏi của nhân dân được tổ chức thực hiện bài bản, công khai, minh bạch đang giúp Quỳnh Phụ trở thành điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu của tỉnh. Thời gian tới, Thường trực HĐND tỉnh tiếp tục thực hiện hiệu quả quy chế phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh để đổi mới hình thức, nội dung các hội nghị TXCT, tăng cường TXCT chuyên đề và ở các địa phương phát sinh những vấn đề nổi cộm, phức tạp. Trong đó, mở rộng thành phần cử tri tham dự hội nghị, khắc phục tình trạng "cử tri chuyên nghiệp". Thông tin rộng rãi về hội nghị TXCT trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nâng cao chất lượng tổng hợp, theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri. Nâng cao hơn nữa trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri. Thường trực HĐND tỉnh cũng sẽ tổ chức tập huấn để nâng cao kỹ năng TXCT, nâng cao trách nhiệm của đại biểu.

HIỆU NGHĨA

Lời thề yêu nước

Được xây dựng năm 1965, Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ xã Đông Phong cũ, nay là xã Đông Quan (Đông Hưng) là một trong những đài tưởng niệm liệt sĩ đầu tiên của tỉnh. Nơi đây đã chứng kiến bao lời thề thệ, lời thề yêu nước của những người con Đông Quan lên đường chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.



Ông Đào Văn Minh (người áo trắng) kể chuyện những tháng ngày sục sôi của thanh niên xã Đông Quan lên đường chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.

Những ngày tháng bầy tri ân, chúng tôi về xã Đông Quan để nghe các bậc cao niên kể về nguồn tích Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ - địa chỉ đỏ cách mạng mà bao thế hệ người dân Đông Quan luôn tự hào bởi nơi đây đã chứng kiến những lời thề yêu nước của lớp lớp thanh niên tổng quân ra trận. Ông Đào Văn Minh, thôn Châu Giang năm nay đã gần 80 tuổi nhưng vẫn nhớ như in những ngày sục sôi năm nào. Ông kể: Bấy giờ, xã Đông Quan có 1 quân thể khu truyền thống của địa phương gồm nhà bảo tàng, thư viện, Đài tưởng niệm. Mỗi lần tiễn con em địa phương ra chiến trường, xã lại tổ chức nghi thức thắp hương tưởng niệm các liệt sĩ tại Đài tưởng niệm. Tại Đài tưởng niệm này, hàng nghìn người con của quê hương Đông Quan đã tuyên thệ, chung lời thề gìn giữ non sông. Bản thân ông Minh cũng là một chiến sĩ xông pha trận mạc, tham gia chiến đấu ở chiến trường Đông Nam Bộ và Nam Tây Nguyên.

Ông Tống Quang Lan, Phó Chủ tịch HĐND xã Đông Quan cho biết: Năm 1965, Đảng ủy, UBND xã quyết định xây dựng Đài truyền thống. Năm 1997, Đài truyền thống của xã được trùng tu tôn tạo lần thứ nhất trang trọng, sạch đẹp, đồng thời dựng bia ghi danh các anh hùng liệt sĩ. Năm 2004, xã tổ chức tu sửa lần thứ hai và xây dựng mới nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Đây cũng là nơi tôn nghiêm để nhân dân địa phương và nhân dân trong xã dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ nhân dịp lễ, tết và các sự kiện lớn của địa phương.

Ông Tống Hồng Phong, Chủ tịch UBND xã Đông Quan chia sẻ: Đông Quan có truyền thống cách mạng, mảnh đất sinh ra đồng chí Nguyễn Văn Năng, Bí thư Chi bộ thanh niên cách mạng đầu tiên của tỉnh Thái Bình. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, làng Thượng Phú được tặng bằng cờ công với nước. Trong 2 cuộc kháng chiến của dân tộc và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, hàng nghìn lượt người con Đông Quan đã tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu trên khắp các chiến trường. Chiến tranh qua đi, hơn 400 người con ưu tú của quê hương đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Toàn xã có 32 mẹ Việt Nam anh hùng, 4 anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, hàng nghìn huân chương, huy chương được trao cho các cá nhân, tập thể. Cho đến hôm nay, người Đông Quan vẫn giữ được truyền thống về vang ấy. Đặc biệt, Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ thực sự là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho các thế hệ người Đông Quan hôm nay và mai sau. Hàng năm, các thanh niên ưu tú của quê hương Đông Quan lên đường tòng quân đều đến dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, tuyên thệ, chung lời thề quyết tâm xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

ĐỖ HỒNG GIA

SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH

Nâng hạng, nâng chất lượng

UBND tỉnh vừa có quyết định xếp hạng lại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. Theo đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh là đơn vị sự nghiệp y tế hạng I kể từ ngày 14/6/2024. Việc nâng hạng sẽ giúp Trung tâm có những giải pháp phù hợp, hiệu quả để xây dựng, bảo vệ thành công thương hiệu và giúp người dân được hưởng lợi từ sự đổi mới đó. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh được thành lập theo Quyết định số 3447/QĐ-UBND, ngày 26/12/2018 của UBND tỉnh trên cơ sở sáp nhập 4 trung tâm: Y tế dự phòng, Phòng, chống HIV/AIDS, Chăm sóc sức khỏe sinh sản và Truyền thông - Giáo dục sức khỏe. 5 năm qua, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã khẳng định vai trò, vị thế quan trọng trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Công tác phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm luôn được triển khai kịp thời, đồng bộ và quyết liệt, kiểm soát nhanh chóng. Khi có dịch bệnh xảy ra, Trung tâm phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong ngành y tế, hỗ trợ điều tra, xét nghiệm, điều trị ngăn chặn tối đa việc lây truyền, đầu tư mọi nguồn lực bảo vệ sức khỏe cho người dân. Công tác tiêm chủng mở rộng được duy trì hàng tháng, tỷ lệ tiêm chủng các mũi tiêm luôn đạt cao. Việc triển khai tiêm vắc-xin phòng lao BCG ở 15 bệnh viện có phòng sinh trong tỉnh được thực hiện hiệu quả, đều đặn từ tháng 11/2023 đến nay. Các vắc-xin, vật tư tiêm chủng được tiếp nhận, bảo quản, cấp phát, sử dụng đúng quy định. Ngoài ra, phòng tiêm chủng vắc-xin tại Trung tâm luôn được bảo quản bằng hệ thống dây chuyền lạnh, đạt chuẩn GSP, là yếu tố giúp đảm bảo chất lượng vắc-xin, giúp cho mỗi mũi tiêm luôn bảo đảm an toàn.

Nhiệm vụ hàng đầu của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh là có hệ thống xét nghiệm hiện đại với phòng xét nghiệm đạt an toàn sinh học cấp II, cấp III, đạt ISO 17025-2017, đạt ISO 15189 - 2012, có thể xét nghiệm, chẩn đoán kịp thời, chính xác kết quả đa số các mẫu bệnh phẩm theo chuyên ngành và khám chữa bệnh dự phòng. Các phòng xét nghiệm được bố trí chuyên biệt và được đầu tư, tăng cường hệ thống máy móc thiết bị tiên tiến, hiện đại, triển khai toàn diện các xét nghiệm chuyên sâu trong các lĩnh vực sinh hóa máu, an toàn thực phẩm, nước sạch môi trường và nhiều xét nghiệm khác, giúp chẩn đoán sớm, điều trị kịp thời, giảm chi phí điều trị, đáp ứng hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh và hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Công tác khám chữa bệnh dự phòng luôn là hoạt động mũi nhọn của đơn vị. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh mới được đầu tư mua sắm thêm nhiều trang thiết bị y tế chuyên sâu như 2 máy siêu âm màu 4D thế hệ mới, máy đo loãng xương toàn thân, điện não đồ, X-quang kỹ thuật số, nội soi tai mũi họng ống mềm... Với phương châm "Chuyên nghiệp, tận tâm, vì sức khỏe cộng đồng", người dân đến đây được khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đúng tuyến và

các dịch vụ theo yêu cầu khác. Phòng khám đa khoa của Trung tâm khẳng định được hiệu quả của mô hình tích hợp trong hoạt động y tế dự phòng và điều trị dự phòng. Việc chuyển về trụ sở mới khang trang hơn đã thu hút lượng người đến khám chữa bệnh, khám sức khỏe sinh sản, tiêm chủng vắc-xin... tăng đáng kể. Hiện tại, mỗi ngày đón tiếp hơn 250 lượt người, trong đó trên 30% số người khám bệnh BHYT. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh luôn đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác phòng, chống dịch bệnh cũng như chăm sóc sức khỏe người lao động, quan trắc môi trường, góp phần xây dựng môi trường sản xuất an toàn, bền vững cho doanh nghiệp. Mỗi năm Trung tâm phối hợp với hàng trăm doanh nghiệp khám sức khỏe định kỳ cho người lao động và quan trắc môi trường lao động. Hoạt động phòng, chống bệnh không lây nhiễm triển khai hiệu quả. Trung tâm phối hợp với Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương và Tập đoàn Vingroup

triển khai sàng lọc, phát hiện và quản lý điều trị tăng huyết áp, đái tháo đường tại 143 xã, thị trấn của 4 huyện Quỳnh Phụ, Đông Hưng, Thái Thụy, Tiền Hải. Duy trì hoạt động khám, tư vấn sức khỏe cộng đồng, khám sàng lọc chủ động, tư vấn về bệnh đái tháo đường, tăng huyết áp, các bệnh do rối loạn chuyển hóa, dinh dưỡng... Các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS, điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện Methadone được đẩy mạnh, 99% người nhiễm HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh được cấp thẻ BHYT. Duy trì cấp thuốc điều trị Methadone hàng ngày cho hơn 1.300 bệnh nhân tại 9 cơ sở điều trị và 7 điểm cấp phát thuốc trong tỉnh. Việc xây dựng và đưa vào sử dụng tòa nhà Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 15 tầng đã thể hiện sự quan tâm sâu sắc, tầm nhìn của tỉnh cho sự phát triển của Trung tâm và các đơn vị liên quan. Từ sự đầu tư kịp thời này cùng với những cố gắng, nỗ lực vượt bậc của toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động đã giúp Trung tâm được nâng lên hạng I. Đây thực sự là động lực lớn để Trung tâm tiếp tục phát huy thành quả, nỗ lực sáng tạo hơn để xứng đáng là đơn vị y tế dự phòng chuyên sâu hàng đầu của tỉnh và khu vực, là địa chỉ tin cậy của người dân trong và ngoài tỉnh.

HOÀNG THIA
(Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh)



Hệ thống xét nghiệm hiện đại, chuyên sâu của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.